
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
 

   วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา ชั้น ๒  
อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
   ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม 
                         ๑.๑ กระทู้ถามสด 

      ๑.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดย นายศรัณย์วุฒิ  
ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
              เนื่ องจากปั จจุบั นประเทศไทยก าลั งเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่ างหนั ก  
และมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ทรุดหนักและเกิดสงครามทางการค้า
ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศที่มีความขัดแย้งกัน ทั้งหมดนี้ท าให้สภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยที่ทรุดหนักอยู่แล้วทวีความรุนแรงมากขึ้น ผลกระทบจากค่าเงินบาทผันผวนรุนแรงแข็งค่าที่สุด 
ในอาเซียน ซ้ าเติมการส่งออกที่ติดลบอยู่แล้ว ทรุดหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี บริษัท ห้าง ร้านค้า ปิดกิจการ 
และคนตกงานเพ่ิมมากขึ้น เศรษฐกิจไทยที่ทรุดตัวหนักอยู่แล้ว ยิ่งทรุดหนักลงจนถึงขั้นวิกฤต ซึ่งสถานการณ์
วิกฤตเช่นนี้ หากปล่อยให้ล่าช้าเนิ่นนาน จะส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายขยายตัวออกไปอย่างใหญ่หลวง  
    นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้ 
ตอบกระทู้ว่า ขณะนี้เศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัวเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเกิดความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและ 
เกิดปัญหาสงครามทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศมหาอ านาจของโลก จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
อ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย อีกท้ังประเทศไทยมีอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เมื่อสังคมโลกเกิดภาวะ
สงครามการค้า ท าให้ทุกประเทศระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะสินค้า
การเกษตร ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ด าเนินการเร่งรัดในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ดีขึ้น โดยการผลักดันและมีงบประมาณ 
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการสร้างงานในชนบท และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมี 
ทิศทางการเติบโตที่มากขึ้น นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในภาคส่วนต่าง ๆ และได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหานี้ ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น อีกทั้ง รัฐบาลก าลัง
เร่งรัดโครงการต่าง ๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการท าสัญญาให้มีการสร้างงานในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาลนี้และรัฐบาลที่ผ่านมาได้เจาะตลาดต่างประเทศและส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ  
เพ่ือเจาะตลาดใหม่ ๆ ท าให้ภาคการส่งออกลดลงไม่มากอย่างที่ควรจะเป็น และการที่รัฐบาลนี้ เป็นรัฐบาล
ประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งจึงท าให้ได้รับความเชื่อถือจากต่างประเทศและมีการน าเงินมาลงทุนในประเทศ 
ในทุกรูปแบบ 
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  ๑.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การก าจัดขยะทะเลและขยะพลาสติกในทะเลต่อกรณี 
การเสียชีวิตของพะยูนมาเรียม โดย นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี 
พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    กรณี การเสี ยชี วิ ตของพะยูนมาเรียม  ส าเหตุ จากขยะทะเล  โดย เฉพาะ 
อย่างยิ่งขยะเพลาสติกและไมโครพลาสติก เพ่ือเป็นมรณานุสติและเป็นอนุสรณ์แห่งการจากไปของพะยูน 
มาเรียมให้หยุดทิ้งขยะตามแหล่งน้ าทะเลและการเลิกใช้พลาสติก ซึ่งจะท าให้ทะเลกลับมาสวยงาม สะอาด  
อีกครั้งหนึ่ง 

    นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตอบกระทู้ว่า ปัจจุบันขยะทะเลมาจากขยะบนบกถึงร้อยละ ๘๐ โดยมีแหล่งที่มาจากบ้านเรือน ชุมชน ที่อยู่
อาศัย ท่าเรือ และบริเวณท่องเที่ยวชายหาด ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กระทรวงฯ ได้ติดตั้งทุ่นดักขยะ 
บริเวณปากแม่น้ าและล าคลองที่มีแนวเชื่อมต่อกับทะเล จ านวน ๒๔ จุด และใน ๔ เดือนที่ผ่านมาสามารถ
รวบรวมขยะได้ถึง ๑๖ ตัน ซึ่งเศษขยะในล าดับต้น ๆ คือ พลาสติกและกล่องโฟม และปัจจุบันยังได้ร่วมมือ 
กับภาคเอกชนในการพัฒนาเรื่องของการดักขยะ ส่วนเรื่องของไมโครพลาสติกหรือพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า  
๕ มิลลิเมตร นั้น ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการก าจัดได้ โดยประเทศไทยได้มีเป้าหมายว่าภายใน  
ปี ๒๕๖๕ จะต้องเลิกใช้พลาสติก ๔ ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า ๓๖ ไมครอน กล่องโฟม
บรรจุอาหารและแก้วน้ าพลาสติกแบบบาง รวมทั้งหลอดพลาสติก ซึ่งกระทรวงฯ จะผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ  
ให้เร็วขึ้น ส าหรับเรื่องของเรือก าจัดขยะนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับ
งบประมาณในการจัดซื้อเรือก าจัดขยะ ๒ ล า โดยจะจัดส่งภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ก าหนดประจ าการ 
ที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปีต่อ ๆ ไปจะจัดหาเรือเก็บขยะเพ่ิมเติมอีก ๗ ล า ประจ าการใน  
๗ จังหวัด ทั้งนี้ หัวใจส าคัญของการก าจัดขยะคือต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วประเทศ เพราะ 
ไม่ว่าจะมีนโยบายหรืออุปกรณ์ที่ดีเพียงใด หากคนไทยยังไม่หยุดทิ้งขยะ ปรากฏการณ์ของพะยูนมาเรียม 
ก็จะเกิดขึ้นอีก ดังนั้นเราต้องพยายามลด เลิก การใช้พลาสติก ตลอดจนต้องสร้างและปลูกฝังจิตส านึก 
ในการไม่ทิ้งขยะ รวมทั้งปลูกฝังความรู้และการมีวินัยในการทิ้งขยะให้แก่เด็กเล็กด้วย 

  ๑.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ในต าบลค าป่ าหลาย จังหวัดมุกดาหาร  จากการท าเหมืองแร่หรือระเบิดหินของบริษัท เอกชน  
โดย นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

   ด้วยประชาชนต าบลค าป่าหลาย จังหวัดมุกดาหาร ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
จากการท าเหมืองแร่ โดยบริษัท ทรีมาเธอร์ เทรดดิ้ง จ ากัด ที่ ได้ยื่นค าขอประทานบัตรเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรม ชนิดหินทรายเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง พ้ืนที่บ้านนาค าน้อย หมู่  ๖ ต าบลค าป่าหลาย  
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในเนื้อที่ค าขอ ๒๑๕ ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู แปลงที่ ๒ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นค าขอประทานบัตรและขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู 
แปลงที่ ๒ แต่ประชาชนต าบลป่าค าหลายได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการยื่นค าขอ
ประทานบัตรไม่ถูกต้อง โดยบริษัทดังกล่าวได้อ้างว่ามีการท าประชาพิจารณ์ แต่ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้  
มีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ท าให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ าอุปโภค บริโภค และปัญหา
มลพิษ ต่อประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวอย่างร้ายแรง  

  กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญกระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
สมควรได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  
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   นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบกระทู้ว่า   

เรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบต่อประชาชนนั้น ได้ให้ความส าคัญอย่างที่สุด โดยแต่เดิมการขออนุญาต
สัมปทานบัตรท าเหมืองจะต้องยื่นมาที่รัฐมนตรีโดยตรง แต่ขณะนี้กฎหมายฉบับใหม่ ก าหนดให้การอนุญาตไปอยู่ 
ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ โดยอธิบดีเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ ได้ก าชับอธิบดีว่า การอนุญาตการระเบิด
หินต่าง ๆ จะต้องท าด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีการร้องเรียนมาและตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่
ด าเนินการไม่รอบคอบก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากมีการอนุญาตให้ท าเหมืองนี้  
ทางกระทรวงฯ จะด าเนินการตรวจสอบและก ากับดูแลให้เป็นตามกฎหมายและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ 
การป้องกันผลกระทบ และการป้องกันฝุ่นจากการขนส่ง รวมทั้งยังมีการจัดตั้ง ๓ กองทุน ได้แก่ กองทุน
หลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่เพ่ือประโยชน์ของชุมชน และกองทุนดูแลสุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ส าหรับกรณี
หากมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติได้รับผลกระทบก็จะด าเนินการตรวจสอบและสั่งให้หยุดท าเหมืองทันที นอกจากนี้  
ยังได้หาแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูแหล่งน้ าให้กลับสู่สภาพเดิมด้วย ส่วนนโยบายการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความส าคัญ
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ หากพบว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติของอุตสาหกรรมจังหวัดที่ไม่ตรงไปตรงมา ขอให้ส่งมายัง
กระทรวงฯ โดยจะรีบด าเนินการจัดการให้ทันท ี           
       ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
    ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ประชาชนถูกฟ้องขับไล่พื้นที่ท ากินบ้านคลองชัน โดย  
นายจารึก  ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ด้วยที่ดินบ้านคลองชัน หมู่ ๗ ต าบลจันทเขลม อ าเภอคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่
ประมาณ ๗๐๐ ไร่ มีประชาชนประมาณ ๓๐ ครอบครัว อาศัยท ากินมานานกว่า ๓๐ ปี โดยพ้ืนที่ดังกล่าว 
เป็นของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นป่าเสื่อมโทรม เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๗ ทหารเรือ
ได้มาขอใช้พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้ของที่ดินแปลงนี้จ านวน ๑๓,๖๕๐ ไร่ เพ่ือท าเป็นสนามฝึก ซึ่งทหารเรือได้แจ้งให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จ านวน ๑๘๑ ครอบครัว ไปขึ้นทะเบียนเพ่ือจัดที่ดินท ากินให้ครอบครัวละ ๑๕ ไร่ 
ประชาชนหมู่ที่  ๗ จึงไปขอขึ้นทะเบียนด้วย แต่ทหารชี้แจงว่าที่ดินอยู่นอกเขตที่ทหารขอใช้ไม่ต้อง 
ขึ้นทะเบียน ต่อมาทหารได้ขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ ๑๗,๐๐๐ ไร่ และคาดว่าที่ดินหมู่ ๗ น่าจะอยู่ 
ในเขตพ้ืนที่ที่ทหารขอใช้เพ่ิม โดยมีการขอรับมอบอ านาจจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
มาฟ้องขับไล่ประชาชนในพ้ืนที่  ทางเจ้าหน้าที่รัฐได้ให้ข้อมูลกับประชาชนว่าให้รับสภาพและเสียค่าปรับ 
เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ แต่เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาคดี ศาลได้ตัดสินให้แพ้คดีและถูกผลักดัน  
ให้ออกจากพ้ืนที่ ประชาชนจึงร้องทุกข์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และได้รับแจ้ง 
ให้พิสูจน์ในสิทธิที่ดินใหม่ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๔๑ ก าหนดว่า ถ้าประชาชนอาศัยท ากินมาก่อน 
มติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๔๑ จะได้สิทธิท ากิน แต่ถ้าอาศัยท ากินหลังมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๔๑ ถือว่าเป็นผู้บุกรุก 
ต้องถูกผลักดันให้ออกนอกพ้ืนที่และถูกด าเนินคดี ทั้งนี้ ประชาชนอาศัยท ากินในที่ดินดังกล่าวมาช้านาน  
เนื่องจากมีหลักฐานว่ามีการปลูกต้นไม้อายุมากกว่า ๓๐ ปี แต่ต่อมาทหารเรือได้ขุดคูรอบที่ดินแปลงนี้  
โดยอ้างว่าเป็นการขุดคูกั้นช้ าง แต่พบว่าเป็นการขุดกั้น ไม่ ให้ประชาชนเข้าไปในพ้ืนที่ดั งกล่าวได้  
และปิดทางเข้าออกจนได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกันที่ดินบริเวณที่ติดกัน คือ หมู่ ๒ หมู่ ๕ และหมู่ ๘ 
ก าลังด าเนินการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ เพ่ือให้ประชาชนได้อาศัยท ากิน แต่ที่ดินหมู่ ๗ กลับไม่มีการด าเนินการ 
ใด ๆ จึงขอสอบถามสาเหตุที่ที่ดินบ้านคลองชัน หมู่ ๗ ต าบลจันทเขลม อ าเภอคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี  
ไม่มีการด าเนินการจัดรูปแปลงที่ดิน และมาตรการช่วยเหลือ  
 



       - ๔ - 
 
   นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตอบกระทู้ ว่ า  เมื่ อปี  ๒๕๒๗  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณ ะนั้ น ได้อนุญ าตให้ กองทัพ เรือ  
โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณ  
ป่าจันตาแป๊ะและป่าเขาวังแจง มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๓,๖๕๐ ไร่ ต่อมาได้มีการส ารวจพบว่าข้อมูลที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์อนุมัติกับข้อมูลที่กองทัพเรือใช้ไม่ตรงกัน ซึ่งกองทัพเรือใช้พ้ืนที่ ๑๗,๗๒๕ ไร่ คาดเคลื่อน 
๔,๖๗๒ ไร่ มีการจัดสรรพ้ืนที่ท ากินไปแล้ว ๑๘๑ แปลง แปลงละ ๑๕ ไร่ รวมเป็นจ านวน ๒,๗๑๕ ไร่ ต่อมา 
ตามข้อมูลที่ได้รับมาเมื่อปี ๒๕๕๒ กองทัพเรือพบว่ามีการบุกรุกในพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ในทางราชการจึงขอให้ 
การด าเนินการทางกฎหมาย โดยด าเนินการทางกฎหมายทั้งหมด ๔๑ คดี อยู่ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขาสอยดาว ๒๙ คดี และอีก ๑๒ คดีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสอยดาว  
    ส่วนกรณีที่กองทัพเรือขุดคูนั้น ทางกองทัพเรือมีความเป็นห่วงว่าถ้าชาวบ้านอยู่ใน
พ้ืนที่ที่ขอใช้เป็นสนามฝึกอาจจะเกิดอันตราย ประกอบกับมีช้างป่าเข้ามาในพ้ืนที่จึงได้ขุดคูล้อมรอบบริเวณ 
ที่ขอใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สิน ป้องกันช้ างป่าเช้ามาในบริเวณสนามฝึก 
และป้ องกันการบุ กรุก พ้ื นที่ ใหม่  เชื่ อ ว่ าทหารไม่ ได้ มี เจตน าจะขับ ไล่ ป ระชาชน  โดยมาตรการ  
ที่จะช่วยเหลือประชาชนนั้น เนื่องจากในปัจจุบันศาลจันทบุรีมีค าตัดสินพิพากษาลงโทษปรับและจ าคุกจ าเลย 
และรอลงอาญาคนละ ๒ ปี ท าให้ไม่เข้าเกณฑ์แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในข้อ ๕ ที่ก าหนดไว้ว่าพ้ืนที่ที่อยู่ ระหว่าง 
การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง น ามาด าเนินการส ารวจครอบครอง
ที่ดินได้ แต่รัฐบาลมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนมีที่ดินท ากิน ข้อมูลที่ได้รับบางครั้งอาจจะมีการคลาดเคลื่อน 
และไม่ตรงกับที่ สมาชิกฯ  ได้รับมา ถึงแม้ว่าศาลจะตัดสินไปแล้ว แต่ถ้ามีหลักฐานใหม่  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยินดีที่จะพิจารณา เนื่องจากกระทรวงฯ ไม่ได้ต้องการไล่คนออกจากป่า 
และไม่ต้องการให้ป่ าไปรุกคน โดยคนและป่าจะต้องสามารถอยู่ ร่วมกั นได้  ทั้ งนี้  กระทรวงฯ โดย 
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ร่วมกับทหารเรือ แ ละจังหวัดจันทบุรี  จะหารือร่วมกัน 
เพ่ือหาที่ดินท ากินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และขอยืนยันว่าประชาชนต้องมีที่ท ากิน หากมี 
การทับซ้อนจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้จะต้องหาพ้ืนที่มาเยียวยาให้ประชาชน  
    ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การส ารวจเพิ่มเติมเพื่อมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
โดย นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
    เนื่องจากมีประชาชนจ านวนมาก ซึ่งอยู่ในข่ายที่มีสิทธิในการที่รัฐจะต้องดูแล 
ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐแต่ตกการส ารวจ ท าให้กลุ่มคนเหล่านี้ ไม่ ได้รับสวั สดิการจากรัฐ  
และเป็นกลุ่มคนที่ยากไร้และพิการจริง จึงขอสอบถามถึงการด าเนินการต่อกลุ่มคนที่ตกการส ารวจ มาตรการ  
และแผนการด าเนินงานในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง  
    นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้ 
ตอบกระทู้ว่า จะด าเนินการส ารวจผู้มีรายได้น้อยที่ยังตกหล่นเพ่ิมเติม โดยโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการ
แห่งรัฐ ที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการไปแล้ว ๒ ครั้ง ซึ่งครั้งที่ ๑ ในปี ๒๕๖๐ มีการเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่  
๓ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผู้ลงทะเบียนจ านวน ๑๔ ,๑๗๐ ,๐๐๐ คน ผ่านเกณฑ์จ านวน 
๑๑,๔๖๐,๐๐๐ คน และครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๖๑ เป็นการลงทะเบียนเพ่ิมเติมส าหรับผู้ที่ตกหล่น ระหว่างวันที่  
๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผู้ลงทะเบียนจ านวน ๔,๕๙๐,๐๐๐ คน ผ่านเกณฑ์จ านวน ๓,๑๓๐,๐๐๐ คน  
ผ่านโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงมหาดไทย โดยลงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ห่างไกลและพ้ืนที่ที่มีผู้พิการ 
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ซึ่งไม่สามารถออกมาลงทะเบียนได้ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ๘๑๐,๐๐๐ คน ผู้พิการ ๒๖๐,๐๐๐ คน ผู้ที่พิการ
และสูงอายุ ๑๔๐,๐๐๐ คน และผู้มีรายได้น้อย ๒,๐๖๐,๐๐๐ คน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๔,๕๙๐,๐๐๐ คน  
ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ิมเติม แต่ ก็ยังมีผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว 
แต่ไม่สมบูรณ์ จึงจะมีการส ารวจเพ่ิมเติมต่อไป ทั้งนี้ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะยังคงมีต่อไปเพ่ือลด 
ความเหลื่อมล้ าให้กับผู้มีรายได้น้อยตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และจนกว่าประชาชนจะมีรายได้สูงขึ้น 
จน พ้น เกณ ฑ์ ผู้ มี ราย ได้ น้ อย  โดยสามารถน าบั ตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ ไป เบิ ก เงินสดได้ที่ ตู้ เอที เอ็ม 
ของธนาคารกรุงไทย และสามารถรูดซื้อสินค้าได้ทีร่้านค้าต่าง ๆ ในชุมชนผ่านแอปพลิเคชัน "ถุงเงินประชารัฐ"  
    ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย  
นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
    เนื่องจากกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์
ขั้นต่ าในการขอใบอนุญาตผลิตสุราแช่ประเภทเบียร์ และการก าหนดแรงม้าขั้ นสู งในการผลิตสุรา  
อันเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุรา โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการรายใหม่ รายย่อย และผู้ผลิต
คราฟท์เบียร์ ซึ่งเป็นกลไกที่จะผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศ สร้างผู้ประกอบการ 
หน้าใหม่และการจ้างงาน และเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทย 
ทั้งในระดับขาติและนานาชาติ จึงขอสอบถามสาเหตุที่กฎกระทรวงการคลังก าหนดปริมาณและทุนจดทะเบียน
ขั้นต่ าในการผลิตสุราแช่ประเภทเบียร์สูงเกินกว่าที่ผู้ผลิตรายย่อยจะผลิตได้ การก าหนดเพดานแรงม้า  
ในการผลิตสุรากลั่นชนิดเอทานอล และการแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มี 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๑.๕ พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหม่ ๆ ที่สร้างรายได้สูง ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 
ที่ ๒.๒.๑ สร้างผู้ประกอบการไทยที่มีความเป็นมืออาชีพ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๔.๔ การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  
    นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้ 
ตอบกระทู้ว่า สินค้าบริโภคประเภทเครื่องดื่มต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย ทางกระทรวงการคลังจึงได้ก าหนด
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นมา เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและได้สินค้า 
ที่มีคุณภาพ ซึ่งการก าหนดมาตรฐานทุนจดทะเบียนของประเทศไทยในปัจจุบันยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมาก 
และไม่ได้เป็นการกีดกันทางการค้า รวมทั้งไม่ได้มีข้อห้ามส าหรับผู้ผลิตรายย่อย แต่ต้องมีใบอนุญาตผลิตสุรา 
แช่ประเภทเบียร์เสียก่อน เพ่ือควบคุมมาตรฐานการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนกรณีการก าหนดเพดาน
แรงม้าในการผลิตสุรากลั่นชนิดเอทานอลนั้น กระทรวงฯ ไม่ได้ก าหนดเพดานแรงม้าและจ านวนแรงงานตามที่
สมาชิกฯ ได้สอบถามมาข้างต้น เนื่องจากสุรากลั่นชนิดเอทานอลในปัจจุบันมีดีกรีถึงร้อยละ ๙๙.๕  
   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฎในระเบียบวาระการประชุม
ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
   ๑. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ เป็นผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร 
   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จ ันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศ และแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง 
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุด นั้น 
 



 
       - ๖ - 
 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
  ๒. รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ระหว่างวันที่  
๒๕ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบางท่านเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว และเพ่ือให้การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงของดประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ในสัปดาห์หน้า    
   ๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า แจ้งว่า 
นายวราวงษ์  พันธุ์ศิลา ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง ซึ่งสมาชิกฯ ได้เสนอให้ นายคมเดช  ไชยศิวามงคล  
ด ารงต าแหน่งแทน 
   ๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขอขยายเวลา
การพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน  
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
       รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑ ขององค์การกระจายเสียง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  
        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นจนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว รองศาสตราจารย์  
ดร.วิลาสินี  พิพิธกุล ผู้อ านวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  
นายอนุพงษ ์ ไชยฤทธิ์ และนางสาวสุวรรณา  สมบัติรักษาสุข รองผู้อ านวยการ ส.ส.ท. ไดร้่วมกันตอบชี้แจง   

        

        ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

   (๓) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 
 

   จากนั้น ประธานฯ นัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสั่งปิด
ประชุม 
 

   
ปิดประชุมเวลา ๒๑.๑๖ นาฬิกา 
 
 
 
 
     **************************************  

 
 
 
 
 
 

 


